



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน โทร. ๗๒๓
ที่ ๗๒๐ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน
เรียน ปลัดเทศบาล เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

สรุปรการสัมมนา เชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๒๗ คน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา
ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน หรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๖๔ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๙ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีเรื่องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบ ดังนี้

๑. แนะนำผู้บริหารเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

๑.๑ นางสาววิไลวัลย์ คำแสน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

๑.๒ นายภมร สุขการณณ์ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล (สำนักการช่าง)

๒. เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ดังนี้

๒.๑ ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มประมาณ ๘๐,๐๐๐ โดส โดยฉีดวัคซีน
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสพาม) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชน

๒.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมงานจิตอาสา ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
และ ๒ ของเทศบาลนครปากเกร็ด รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ดำเนินการตรวจ ATK
จัดหาสถานที่ และประสานหน่วยงานต่างๆที่ได้รับผิดชอบในการส่งตัวเข้ารับการรักษา ตลอดจนฉีดพ่นน้ำยา
ฆ่าเชื้อให้กับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

๓. ขอขอบคุณประธานกรรมการชุมชน ทีมจิตอาสา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

๔. เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสำรวจ คูคลอง ลอกท่อระบายน้ำ
ตามหมู่บ้านและชุมชนตลอดเวลา ไม่ให้ตันเขินและมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้ น้ำระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องการแก้ไขปัญหาคำขอการของชุมชน

ผลการแก้ไขปัญหาคำขอการของชุมชน ประธานกรรมการชุมชน ได้เสนอปัญหา คำขอการของชุมชน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการแก้ไข ตามรายละเอียดแนบท้าย หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี กรณีชุมชนดวงแก้ว และชุมชนบางตลาด พัฒนา ๓ ไม่มีป้ายบอกชื่อย ขอให้สำนักงานช่างช่วยดำเนินการตรวจสอบและจัดทำป้ายบอกชื่อยชั่วคราว ให้กับชุมชนดังกล่าว เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

- ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอน การกำหนดเลขประจำบ้าน

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและ ลดขั้นตอนการกำหนดเลขประจำบ้าน ซึ่งแต่เดิมนั้นกำหนดดำเนินการภายใน ๗ วัน แต่ในขณะนี้สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้เพิ่มช่องทางการขอกำหนดเลขประจำบ้านผ่านระบบ ออนไลน์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมบริการประชาชนในยุคดิจิทัล ตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ราชการ สะดวก (GECC) ของรัฐบาลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยนำระบบแบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ (google form) มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้การติดต่อราชการสะดวก ช่วยประหยัดเวลาและลดภาระ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ซึ่งการขอกำหนดเลขประจำบ้านโดยปกตินั้น ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด อย่างน้อย ๒ ครั้ง คือวันที่มายื่นคำขอ และวันมารับเล่มสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง แต่กรณีการขอผ่านเลขที่ ออนไลน์ ประชาชนจะเดินทางมาติดต่อเพียง ๑ ครั้ง ในวันมารับเล่มสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงเท่านั้น

ขั้นตอนการขอผ่านเลขที่ออนไลน์

๑. ผู้ยื่นคำขอผ่านเลขที่เข้าเว็บไซต์ www.smartpakkret.com คลิกที่เมนู “ขอผ่านเลขที่ออนไลน์” กรอกข้อมูลรายละเอียดใน Google Form

๒. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อนัดหมายตรวจสอบสภาพบ้าน

๓. ผู้ยื่นคำขอเตรียมเอกสาร หลักฐาน สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพบ้าน

๔. เจ้าหน้าที่จะนัดหมายวันมารับเล่มสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง

ขอให้ประธานกรรมการชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด กองทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๑๑๕ - ๑๑๖ ในวันและเวลาราชการ

๔.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันนี้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งระดับอาการผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามระดับอาการผู้ป่วยออกเป็นสีเขียว สีเหลือง สีแดง เพื่อดูแล อย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจะแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) เนื่องจากมีอาการไม่รุนแรงนัก

จะพบผู้ป่วยระหว่างอายุน้อยกว่า ๖๐ ปี และเด็กที่มีอายุมากกว่า ๑๒ ปี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ได้มอบหมายให้เทศบาลนครปากเกร็ด ดำเนินการรับลงทะเบียนเข้าระบบการรักษาตนเองที่บ้าน (Home Isolation) โดยในขณะนี้เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดรับลงทะเบียนดังกล่าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตใน เว็บไซต์ <https://www.facebook.com/PakkretMunicipality/posts/319468576882938> สำหรับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๕ ตำบล คือตำบลปากเกร็ด ตำบลบางตลาด ตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่ และตำบลคลองเกลือ ซึ่งมีสถานที่ดูแลผู้ป่วย จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ ๓ ตำบลบางตลาด (ประเสริฐอิสลาม) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ และศูนย์บริการสาธารณสุข ๒

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ เขตพื้นที่ดูแล : หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ ตำบลคลองเกลือ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๘, ๙ ตำบลบางพูด และพื้นที่เมืองทองธานีตึก P และ C

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ เขตพื้นที่ดูแล : หมู่ที่ ๓, ๔ ตำบลปากเกร็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ ๓ ตำบลบางตลาด (ประเสริฐอิสลาม) เขตพื้นที่ดูแล : หมู่ที่ ๒ - ๑๐ ตำบลบางตลาด
โรงพยาบาลกรมชลประทาน เขตพื้นที่ดูแล : หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด
โรงพยาบาลปากเกร็ด เขตพื้นที่ดูแล : หมู่ที่ ๑, ๒, ๕ ตำบลปากเกร็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด เขตพื้นที่ดูแล : หมู่ที่ ๔, ๕, ๖ ตำบลบางพูด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ เขตพื้นที่ดูแล : ตำบลบ้านใหม่ทั้งหมด
กรณีผู้ป่วยที่อยู่ในเขตพื้นที่ข้างต้นของเทศบาลนครปากเกร็ด หากตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วปรากฏว่าผลตรวจออกมาเป็นลบและต้องการเข้าสู่ระบบรักษาตัวเองที่บ้าน (Home Isolation) สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อขอรับการดูแลกรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน ๑๑๓๒ หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๒ ๒๑๕๕ - ๗ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากผู้ป่วยมีสิทธิประกันสังคม สิทธิ ๓๐ บาท ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิก่อน และกรณีสิทธิเบิกได้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรง หอบเหนื่อย ตัวเริ่มเหลือง ฉับพลันสามารถเข้าได้ทุกโรงพยาบาลถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยที่มีทะเบียนบ้าน สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิ ๓๐ บาทอยู่นอกเขตพื้นที่ แต่มาพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่พักอาศัย เช่น มีทะเบียนบ้าน และสิทธิประกันสังคมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด แต่มาพักอาศัยอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบางตลาด สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ข้างต้น เพื่อขอรับการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาด (ประเสริฐอิสลาม) เพราะกรณีดังกล่าวตามนโยบายของรัฐบาลถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินไม่ต้องเดินทางกลับไปรักษาในจังหวัดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

นายเสริมศักดิ์ แต่งอ่อน ประธานกรรมการชุมชนพบสุข ในขณะนี้เทศบาลนครปากเกร็ด ยังคงให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถูกสั่งให้กักตัว หรือไม่

นายสุทร บุญศิริชูโต ปลัดเทศบาล สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์โอไมครอน มีการติดเชื้อค่อนข้างรวดเร็ว แต่มีความรุนแรงค่อนข้างน้อยไม่เหมือนสายพันธุ์อื่น พบผู้เสียชีวิตประมาณหลักสิบ ในช่วงอายุประมาณ ๓๐ - ๕๐ ปี โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอำเภอปากเกร็ด มีผู้ติดเชื้อฯ เป็นอันดับต้นๆของจังหวัดนนทบุรี ทางกรมแพทย์

กระทรวงสาธารณสุขคาดว่าจะประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ช่วงสงกรานต์จะมีการแพร่ระบาดสูงขึ้นประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ไม่รวม การตรวจ ATK ด้วยตนเอง เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี อาจจะต้องนำโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่โรคประจำถิ่น ส่งผลให้กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อฯ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่วางไว้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถูกสั่งให้กักตัวเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน โดยนำหนังสือรับรองการกักตัวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯลฯ มาลงทะเบียน เทศบาลฯ จะนำเข้าสู่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อครัวเรือน แต่ในขณะนี้มีการประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากกฎเกณฑ์เดิมที่วางไว้ โดยเทศบาลฯ จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถูกสั่งให้กักตัวของประชาชนหลังจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เดิมที่วางไว้ ซึ่งแบ่งเป็นสองช่วงดังนี้

๑. ช่วงที่ ๑ ประชาชนที่ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถูกสั่งให้กักตัว ๑๔ วัน ก่อนวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เทศบาลฯ จะให้ความช่วยเหลือเหมือนเดิมรายละ ๓,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาไปถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จะนำเข้าสู่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลฯ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป สำหรับประชาชนที่ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถูกสั่งให้กักตัวหลังจากวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ต้องชะลอให้ความช่วยเหลือไว้ก่อน เนื่องจากรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ และอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนสถานการณ์เพื่อไปสู่โรคประจำถิ่น

๒. ดูกังขีพของเทศบาลฯ ที่นำไปมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถูกสั่งให้กักตัวหรือครอบครัวของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นดูกังขีพที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานภายนอกและองค์กรเอกชนต่างๆ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ในการจัดซื้อ ซึ่งในขณะนี้ดูกังขีพที่ได้รับบริจาคได้ถูกส่งมอบให้กับประชาชนในเขตพื้นที่หมดเรียบร้อยแล้ว และในช่วงนี้เทศบาลฯ ไม่สามารถจัดซื้อดูกังขีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีดังกล่าวได้ ต้องชะลอไว้ก่อน เนื่องจากหลังวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่างๆ เช่น การกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลาที่สั้นลง สถานบริการหรือองค์กรต่างๆ สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ทำให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ

ศูนย์พักคอยชุมชนระดับท้องถิ่น (CI ; Community Isolation) อำเภอปากเกร็ด มีจำนวน ๑ แห่ง ในส่วนของเทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่ โรงพยาบาลชลประทาน วัดกู่ สำหรับวัดกู่ นั้น จะเปิดให้บริการในกรณีสถานการณ์มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นหรือกรณีเร่งด่วน และบ้านศรีสุข เมืองทองธานี สำหรับบ้านศรีสุขในขณะนี้ยังมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้อีกประมาณ ๕๐ เตียง และเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมามีปลัดกระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี ฯลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยชุมชนระดับท้องถิ่น (CI : Community Isolation) และตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ บ้านศรีสุข เมืองทองธานี

๔.๓ สำนักการคลัง

- ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๕
ภาษีท้องถิ่นของเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วย

๑. ภาษีป้าย

การรับชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ หากผู้ใดติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงป้ายเป็นอย่างอื่น ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง

เทศบาลนครปากเกร็ด มีการให้บริการเชิงรุก โดยจัดทำโครงการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๖๕ บริเวณเมืองทองธานี ในเดือนมีนาคม ดังนี้

- วันที่ ๑ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ บริเวณถนนบอนด์สตรีท ทั้ง ๒ ฝั่ง ตั้งแต่ทางเข้าฝั่งถนนแจ้งวัฒนะ ถึง ทางเข้าฝั่งถนนติวานนท์ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

- วันที่ ๑๔ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ บริเวณคอนโดมิเนียมเมืองทองธานี ตึก T๑ - T๑๓, ตึก C๑ - C๙, ตึก P๑ - P๒ และหมู่บ้านเดอะคอนเนคเมืองทองธานี เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

- วันที่ ๒๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ บริเวณศูนย์อาหารเมืองทองธานี และตลาดสดร่วมใจเวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

๒. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลนครปากเกร็ด มีการขยายระยะเวลาการส่งแบบประเมินภาษีไปยังผู้เสียภาษีออกไปอีก ๓ เดือน จากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และขยายระยะเวลาการชำระภาษี จากเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยในขณะนี้สำนักการคลัง ได้เริ่มดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีไปยังผู้เสียภาษีแล้ว หากผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีแล้ว สามารถชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือได้ทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR โค้ด ในใบแจ้งชำระค่าภาษีผ่านธนาคาร เมื่อชำระภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้เสียภาษีส่งสลิปการชำระเงิน และรูปหนังสือแจ้งการประเมินภาษีในแอปพลิเคชันไลน์ Line : ภาษีนครปากเกร็ด เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปยังผู้เสียภาษีต่อไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในปี ๒๕๖๕ รัฐบาลไม่มีการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยจัดเก็บภาษีในราคา ๑๐๐ %

ขอให้ประธานกรรมการชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการคลัง โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๓๑๐ - ๓๑๒ ในวันและเวลาราชการ

๔.๔ กองสวัสดิการสังคม

- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖) หากมีความประสงค์ที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ณ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด สถานจอตาชั้น ๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ

คุณสมบัติ ดังนี้

๑. มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
๒. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย

๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
๓. สมุดบัญชีธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)

ขอให้ประธานกรรมการชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๗ โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๗๒๒ - ๗๒๖ ในวันและเวลาราชการ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล

พ.ศ.๒๕๖๔

นายสุทร บุญศิริชูโต ปลัดเทศบาล สรุปรายละเอียดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุมชน ที่ต้องถือปฏิบัติ ดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ มี ๔ หมวด ๓๒ ข้อ วัตถุประสงค์เน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ในการบริหารงานของท้องถิ่น ด้านการพัฒนาชุมชน การปกครองแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในระเบียบฯนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด ตีความวินิจฉัย หากองค์กรใดมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามระเบียบฯนี้ ให้ทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัด

หมวดที่ ๑ การจัดตั้งชุมชน ข้อ ๕ ในเขตเทศบาลใดที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ หากเทศบาลเห็นเป็นการสมควรจะจัดตั้งเป็นชุมชน ก็ได้ โดยให้เทศบาลจัดทำเป็นประกาศเทศบาลจัดตั้งชุมชน และประกาศเทศบาลนั้นให้ระบุชื่อชุมชน และบริเวณพื้นที่หรือเขตชุมชนด้วย ทั้งนี้การจัดตั้งชุมชนอาจยึดตามแนวเขตการปกครองหมู่บ้านเดิมก่อนการจัดตั้งหรือการยกฐานะเทศบาลก็ได้

กรณีที่มีเหตุสมควร อาจแบ่งพื้นที่หรือบริเวณใดในชุมชนเดิมเป็นชุมชนใหม่ หรือรวมชุมชนที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นชุมชนเดียว โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ความสะดวกแก่การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ

การรวม ยุบ หรือเปลี่ยนแปลง เขตชุมชน หรือเปลี่ยนชื่อชุมชนให้นำ ความพรรคหนึ่งมาใช้บังคับ การดำเนินการตามข้อนี้ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนนั้นๆด้วย

การจัดตั้งชุมชน เทศบาลบางแห่งเห็นว่าสมควรจะจัดตั้งหรือไม่จัดตั้งก็ได้ แต่ถ้าหากมีการจัดตั้งชุมชน นายกเทศมนตรีต้องลงนามประกาศการจัดตั้งชุมชน โดยในประกาศแต่งตั้งชุมชนนั้นต้อง ระบุชื่อชุมชน บริเวณพื้นที่หรือเขตของชุมชนรวมอยู่ด้วย การจัดตั้งชุมชนอาจจะยึดแนวเขตการปกครองของ หมู่บ้านเดิม หรืออาจใช้แนวเขตอื่นแบ่งเขตการจัดตั้งชุมชนก็ได้ กรณีมีการขยายชุมชนเพิ่มหรือการรวมชุมชน ที่มีพื้นที่ติดต่อกันก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและ

พี่น้องประชาชน อีกทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยว่าเห็นชอบหรือไม่ในการดำเนินการดังกล่าว

หมวดที่ ๒ คณะกรรมการชุมชน

ข้อ ๖ ในชุมชนหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจาก การเลือกโดยประชาชนในชุมชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน

จำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนตามวรรคหนึ่งในแต่ละชุมชน ให้เป็นไปตามที่เทศบาลประกาศกำหนด โดยให้คำนึงถึงจำนวนครัวเรือนในชุมชนเป็นสำคัญ หลักเกณฑ์และ วิธีการในการเลือกกรรมการชุมชน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หมายความว่ากรรมการชุมชนแต่ละ ชุมชนจะมีจำนวน ๕ คน ๖ คน ๗ คน หรือ ๘ คนก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๙ คน

ข้อ ๗ ผู้ที่จะเป็นกรรมการชุมชน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือก
- (๓) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตาม กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในชุมชนนั้นติดต่อกันถึงวันเลือกไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
- (๔) ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการชุมชน ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรได้ไม่เกินหนึ่งคน

ผู้ที่จะเป็นกรรมการชุมชนต้องปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) - (๔) อย่างเคร่งครัด โดยหนึ่งทะเบียนบ้านเป็นกรรมการได้เพียงหนึ่งคน

ข้อ ๘ ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นกรรมการชุมชน

- (๑) ดิถยาเสพติดให้โทษ
- (๒) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (๓) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- (๔) ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ขอด้วยกฎหมายให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่ โดยหมายศาลหรือคำสั่งที่ขอด้วยกฎหมาย

(๕) เคยได้รับโทษจำคุกโดยให้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือก เว้นแต่ ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖) เป็นผู้พ้นหรือถูกสั่งให้ออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการประจำ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุทุจริต

ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่มีการจัดทำทะเบียนประวัติและ บัตรประจำตัวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่าง ด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือก

(๓) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตาม กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในชุมชนติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือก

ข้อ ๑๐ ผู้มีลักษณะตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือก กรรมการชุมชน

ข้อ ๑๑ กรรมการชุมชนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ

(๒) ตาย

(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี

(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘

(๕) นายกเทศมนตรีเห็นว่าขาดการประชุมคณะกรรมการชุมชนติดต่อกัน

สามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร

(๖) ผู้มีสิทธิเลือกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าหรือหนึ่งร้อยคนสุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า เข้าชื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้กรรมการชุมชนทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง หรือกรรมการชุมชนคนใดคนหนึ่งพ้นจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียของชุมชนและนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบ

(๗) ผู้มีสิทธิเลือกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้กรรมการชุมชนทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง หรือกรรมการชุมชนคนใดคนหนึ่งพ้นจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียของชุมชน โดยให้นายกเทศมนตรีมีคำสั่งทันที

(๘) เทศบาลประกาศยุบชุมชน

ข้อ ๑๒ กรรมการชุมชนมีกำหนดวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกกรรมการชุมชนตามข้อ ๖

เมื่อครบกำหนดวาระของคณะกรรมการชุมชน หรือกรรมการชุมชนว่างลงตามข้อ ๑๑ (๑) ให้เทศบาลดำเนินการให้มีการเลือกกรรมการชุมชนตามข้อ ๖ ขึ้นใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบวาระ

คณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการได้เลือกคณะกรรมการชุมชนตามข้อ ๖

ข้อ ๑๓ เมื่อกรรมการชุมชนว่างลงตามข้อ ๑๑ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้มีการเลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการที่ว่างภายในสามสิบวันและให้กรรมการที่ได้รับเลือกแทนกรรมการที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่าที่ระยะเวลาของกรรมการชุมชนซึ่งตนแทน

ถ้ากรรมการชุมชนที่ว่างลงตามวรรคหนึ่ง มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เทศบาลจะไม่ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการที่ว่างก็ได้

ข้อ ๑๔ การเลือกกรรมการชุมชนตามข้อ ๖ ให้เทศบาลประกาศกำหนดวันเพื่อให้มีการประชุมเลือกกรรมการชุมชน

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เทศบาลมีหนังสือแจ้งประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชน ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนและวิธีการเลือกตามระเบียบนี้ ให้ทุกครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

สำหรับในข้อ ๑๔ ในทางปฏิบัติมีความยุ่งยากพอสมควร โดยเฉพาะวรรคที่สองที่ต้องแจ้งทำเป็นหนังสือให้ทุกครัวเรือน ซึ่งประเด็นนี้เทศบาลนครปากเกร็ด มีความจำเป็นที่จะต้องทำข้อตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับกระบวนการในการดำเนินการดังกล่าว

ข้อ ๑๕ ในการประชุมเลือกกรรมการชุมชนตามข้อ ๑๔ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมเลือกกรรมการชุมชน

ในการประชุมเลือกกรรมการชุมชน ให้คณะกรรมการจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกเข้าร่วมประชุม ลงลายมือชื่อ และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๑๖ การเลือกกรรมการชุมชนตามข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกที่อยู่ในที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการชุมชนต่อที่ประชุมและให้ผู้มีสิทธิเลือกรับรองการเสนอชื่อนั้นไม่น้อยกว่าสองคน ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมเว้นแต่ผู้ถูกเสนอชื่อแสดงความสมัครใจไว้เป็นหนังสือ

เมื่อคณะกรรมการได้ประกาศปิดการเสนอชื่อแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง ให้คณะกรรมการเปิดให้มีการเสนอชื่อให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้

ข้อ ๑๗ เมื่อที่การประชุมปิดการเสนอชื่อตามข้อ ๑๖ แล้ว ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการชุมชนโดยวิธีการเปิดเผย หรือโดยวิธีลับ ตามที่ประชุมมีมติ แล้วให้คณะกรรมการนับคะแนนและจัดบันทึกคะแนนไว้

เมื่อที่ประชุมออกเสียงเลือกกรรมการชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับลงมาจนครบจำนวนตามที่กำหนดตามข้อ ๖ วรรคสอง เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชนและหากผู้ได้รับการเสนอชื่อในลำดับท้ายมีคะแนนเท่ากันและเกินจำนวนกรรมการชุมชน ให้ใช้วิธีจับฉลากผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันเพื่อให้ได้กรรมการครบจำนวน

เมื่อได้กรรมการชุมชนแล้ว ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก ณ สถานที่เลือก และรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชนต่อไป

สำหรับในข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ในทางปฏิบัติมีความวุ่นวายพอสมควร ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ด มีความจำเป็นที่จะต้องทำข้อตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับกระบวนการในการดำเนินการดังกล่าว

เมื่อการเลือกกรรมการชุมชนแล้วเสร็จ ได้กรรมการครบตามจำนวน นายกเทศมนตรีลงนามประกาศว่าแต่ละชุมชนมีใครเป็นคณะกรรมการบ้าง พร้อมติดประกาศให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ

หมวดที่ ๓ การประชุมคณะกรรมการชุมชน เมื่อได้กรรมการชุมชนแล้ว เทศบาลจะเรียกประชุมภายในเจ็ดวัน เพื่อให้กรรมการชุมชนเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการชุมชนหนึ่งคน รองประธานกรรมการชุมชนหนึ่งคน เจริญฤทธิหนึ่งคน และกรรมการในตำแหน่งต่างๆ แล้วให้ประธานกรรมการชุมชนเลือกเลขานุการหนึ่งคน เมื่อกรรมการชุมชนดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนในตำแหน่งต่างๆ เรียบร้อยแล้วให้ประธานกรรมการชุมชนรายงานให้เทศบาลทราบ เพื่อประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนต่อไป

หมวดที่ ๔ การดำเนินงาน การส่งเสริม และสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน

ข้อ ๓๐ นายกเทศมนตรีมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ให้คำแนะนำ ปรีกษาแก่คณะกรรมการชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงกลั่นกรองข้อเสนอ ข้อแนะนำของคณะกรรมการชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเทศบาล

ข้อ ๓๑ เทศบาลอาจอุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการชุมชน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของชุมชน ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๒ ให้คณะกรรมการชุมชนที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่ง แต่ในกรณีที่ไม่มีกำหนดวาระไว้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับคณะกรรมการชุมชนดังกล่าวที่ยังใช้บังคับในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และครบระยะเวลาหนึ่งปีวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่หากยังไม่มีคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ภายในเวลาที่กำหนดก็ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการต่อไปอีกสามสิบวัน โดยคณะกรรมการจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

สำหรับคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ใช้ตามระเบียบฯ เดิมก่อนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ จะมีผลบังคับใช้ ได้หมดวาระลงแล้วก่อนวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันไม่อาจจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารครบวาระหรือว่างลงได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง โดยนายกเทศมนตรี จึงได้สรรหาคณะกรรมการชุมชนมาปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง แต่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนในครั้งนี้ไม่มีวาระ และจะสิ้นสุดตำแหน่งในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนด

การเลือกคณะกรรมการในครั้งนี้เทศบาลฯ จะดำเนินการตามมาตรการการเลือกตั้ง โดยใช้วิธีลับในการหย่อนบัตรลงคะแนน ซึ่งแต่ละชุมชนจะต้องมีผู้มีความประสงค์สมัครใจเป็นกรรมการชุมชนมาสมัครไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน หากคนที่เก้ามีคะแนนเท่ากันจะใช้วิธีการจับฉลากเป็นการตัดสิน และเทศบาลฯ จะกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการรับสมัครและเลือกคณะกรรมการชุมชนให้ทราบ

นายสุเทพ แก้วพลอย ประธานกรรมการชุมชนปากเกร็ดพร้อมใจ ๓ กรณีชุมชนใดมีผู้มาสมัครเป็นกรรมการชุมชนไม่เกินเก้าคน ต้องมีการเลือกตั้งหรือไม่

นายสุทร บุญศิริชูโต ปลัดเทศบาล ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ หากมีผู้สมัครกรรมการชุมชนไม่เกินเก้าคน ก็ต้องมีการเลือกตั้งเพื่อจัดลำดับที่ ๑ - ๙ ตามระเบียบดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ
สถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกกระดับ ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือน จำนวน ๓ ข้อ คือ จัดตลาดนัดชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัด บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสินค้า ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา กักตุนและปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ รวมถึงแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคง

ด้านอาหารในครัวเรือน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่นการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นต้น ซึ่งจังหวัดนนทบุรี มีหนังสือสั่งการให้เทศบาล นครปากเกร็ด พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ

กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชนให้กับชุมชนประชาณีเวศน์ ๒ ระยะ ๓ หลักสูตรปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ โดยนายสุชาติ หมั่งห้อง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนมีการต่อยอดโดยการนำต้นกล้าพืชผักไปปลูกที่บ้าน และนำไปจำหน่าย ซึ่งเป็นการประหยัดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว รวมทั้งประชาชนในชุมชนมีผักปลอดสารพิษบริโภค

กองสวัสดิการสังคม นำพืชผักสวนครัว จำนวน ๒ ต้น ให้กับประธานกรรมการ ชุมชนทุกชุมชน เพื่อนำไปขยายผลต่อยอดให้กับประชาชนในชุมชน และขอขอบคุณ คุณนิสิตาวลัย คงสมบูรณ์ ประธานกรรมการชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ ๕ ที่ได้มอบถุงผ้าปันรักใส่ต้นกล้าพืชผักสวนครัวให้กับประธาน กรรมการชุมชนทุกชุมชน

คุณสุขศรี เดชฤดี ประธานกรรมการชุมชนประชาณีเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ชุมชนได้รับ เมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วงสิริธรเบอร์ ๑ มาจากอำเภอปากเกร็ด จำนวน ๑ ของๆละ ๒๐ เม็ด ซึ่งชุมชนได้นำไปขยายผลต่อยอดในโครงการปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ ซึ่งวันนี้ได้นำเมล็ดพันธุ์มาให้กับ ประธานกรรมการชุมชนทุกชุมชน และได้นำเมล็ดพันธุ์ของถั่วฝักยาวชนิดอื่น จำนวน ๓ ชนิด ได้แก่ ถั่วม่วงลาย เป็นถั่วฝักยาวมีสีม่วงทั้งฝัก ถั่วลายเสือจะมีสีเขียวปนสีม่วงเป็นลายเหมือนเสือ และถั่วพุ่มจะมีลักษณะเป็นพุ่ม สามารถปลูกในกระถางได้โดยไม่ต้องทำค้ำ แต่เวลาปลูกให้ยกกระถางขึ้นสูงๆ เพราะจะทำให้ฝักถั่วยาว หากประชาชนไม่มีพื้นที่ปลูกสามารถปลูกในกระถางได้ ซึ่งประชาชนในชุมชนประชาณีเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ส่วนใหญ่ปลูกในกระถาง ขอให้ประธานกรรมการชุมชนทุกชุมชนนำเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่แจกให้ไปขยายผล ต่อยอดให้กับประชาชนในชุมชน

(นางสุตาพร โชติยะชัชชัย)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้จัดรายงานการสัมมนา

(นางสุตารัตน์ ชูเชิด)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการสัมมนา

นายสุชาติ หมั่งห้อง

(นายเก่งกล้า จาดปลื้ม)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

(นายสุชาติ หมั่งห้อง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นางสุตารัตน์ ชูเชิดบรรเจิดกุล)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

ทราบ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด